



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>สถานการณ์ประจำวัน</p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 23 ก.พ. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 21,232 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,770,793 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 39 ราย เสียชีวิตสะสม 22,730 ราย รักษาหายเพิ่ม 16,662 ราย รักษาหายสะสม 2,574,458 ราย ยังรักษาอยู่ 173,605 ราย</p> <p>สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 427,885,338 (+1,573,163) ราย เสียชีวิต 5,923,006 (+7,761) ราย รักษาหาย 355,429,947 (+2,110,002) ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ CDC เผยวัคซีนเข็มบูสเตอร์ช่วยลดความเสี่ยงโอมิครอนได้ อังกฤษ เตรียมยกเลิกมาตรการควบคุมโควิด 19 ทั้งหมด จีน มณฑลยูนนานส่งผู้เชี่ยวชาญช่วยประเทศลาวตรวจโควิดให้นักเดินทางกลับจีน เวียดนาม พบผู้ติดเชื้อเพิ่มกว่า 46,000 ราย</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. แนวโน้มการระบาดและมาตรการเตรียมพร้อมรับมือ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (เดลินิวส์) ทวี (ช่อง 3, 7, TNN)</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดให้เตรียมความพร้อม ส่งถึง นพ.สจจ./ผอ.รพ.ศูนย์/ รพ.ทั่วไป ให้ดำเนินการดังนี้ 1.เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเตียง บุคลากรทางการแพทย์ และระบบการดูแลรักษาแบบ HI/ CI รวมทั้งการรับผู้ป่วยเข้ารับใน รพ. 2.ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ของจังหวัด และรพ.ทุกแห่ง 3.เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นในประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม 608 และ 4.สื่อสารให้ประชาชนทำตามมาตรการ UP และ VUCA</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Chiangmai-mail, Pattaya-mail</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัด สธ. แถลงข่าวสถานการณ์โควิด 19 เดือนกุมภาพันธ์ 4 ทั่วประเทศ โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ติดเชื้อโควิดมีแนวโน้มสูงขึ้นทั่วโลก คาดการณ์ว่าภายใน 1-2 สัปดาห์นี้แนวโน้มในประเทศไทยยังทรงตัวระดับสูง ห่วงวัยทำงานติดเชื้ออาการน้อยนำเชื้อสู่กลุ่มเปราะบาง เน้นย้ำมาตรการ VUCA</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย ขณะนี้พบว่าผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มสูงขึ้นจริง แต่ส่วนใหญ่มีอาการน้อยหรือแทบไม่มีอาการ ถือเป็นกลุ่มสีเขียวสามารถเข้ารับรักษา HI/CI ได้ โดยให้ติดต่อสายด่วน สปสช.1330 ซึ่งจะมีแพทย์ติดตามอาการทุกวัน หากอาการเปลี่ยนแปลงสามารถแจ้งกับแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาใน รพ. ได้ทันที ยืนยันว่า ขณะนี้เตียงใน รพ. มีเพียงพอสำหรับผู้ป่วย แต่ต้องแบ่งตามอาการ หากไม่มีอาการขอให้เข้าสู่ HI/CI เป็นอันดับแรก เพื่อเก็บเตียงไว้ให้ผู้ป่วยที่มีอาการ ทั้งนี้ ในการประชุม ศบค. ชุดใหญ่ สธ. จะรายงานสถานการณ์ให้ที่ประชุมรับทราบ และจะเสนอให้เน้นย้ำเรื่องการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะเข็มกระตุ้นให้กลุ่มเสี่ยง 608</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด, ch7, INN</p> <p>- ในการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ 23 ก.พ. โดยพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม มีวาระการรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงสถานการณ์และแนวโน้มการแพร่ระบาด และจำนวนผู้ติดเชื้อ รวมถึงมาตรการเปิดเรียนแบบออนไซต์ อยู่ได้กับโควิดในสถานศึกษา ศปก.ศธ. และยังมีวาระเพื่อพิจารณา เรื่องการปรับมาตรการป้องกันโรคสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร โดย ศปก.กก. และพิจารณาแผนการให้บริการวัคซีน โดย ศปก.สธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกมธ.สาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ข้อความว่า การระบาดระลอก 4 เริ่มขึ้นเมื่อ 1 ม.ค. 65 ด้วยโอมิครอน ในภาพรวมจำนวนผู้ติดเชื้อที่ตรวจยืนยันด้วยวิธี PCR ยังอยู่ในช่วงขาขึ้น เพียงแต่มีการทรงตัวไม่เพิ่มขึ้น และไม่ลดลงเป็นครั้งที่สองของระลอกนี้ ขณะที่ผู้ติดเชื้อเข้าข่ายที่ตรวจด้วย ATK ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เช่นเดียวกับผู้เสียชีวิตที่ขยับสูงขึ้นตามจำนวนผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้นมาก่อนหน้านี้ คาดว่าภายในอีกหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้า จำนวนผู้เสียชีวิตน่าจะประมาณ 40 ราย ผู้ป่วยประมาณ 20,000 ราย</p>	

2. สิทธิรักษาโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวสด, สยามกีฬา, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์มติชน, บ้านเมือง, กท.ธุรกิจ, ประชาชาติ, ไทยโพสต์, sonthitalk, thestandard, infoquest)

- ตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ได้ลงนามประกาศ สธ. ปรับให้ผู้ติดเชื้อโควิด 19 เข้ารักษาฟรีตามสิทธิสุขภาพของตนเอง จะมีผลบังคับใช้ 1 มี.ค. 65 เป็นต้นไปนั้น ล่าสุด ที่ประชุม ครม. เห็นชอบให้มีการเลื่อนประกาศใช้ดังกล่าวออกไป เพื่อให้ประชาชนได้ทำความเข้าใจกับการใช้บริการด้านสุขภาพของตนเอง และเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ที่อาจจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นด้วย ดังนั้น จึงขอให้ยึดหลักเจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินรักษาฟรีทุกที่ (UCEP) เช่นเดิม

- รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ชี้แจงเรื่องดังกล่าวว่า เนื่องจากโควิดระบวมมากขึ้น เพื่อป้องกันความสับสน จึงเสนอให้เลื่อนการใช้สิทธิ UCEP ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด เดิมคิดปรับเปลี่ยนมาตรการเป็น UCEP Plus แต่เมื่อมีการแพร่ระบาดขณะนี้ สธ. จึงปรับเปลี่ยนมาตรการไปตามสถานการณ์ของแต่ละช่วง ยืนยันจำนวนเตียง ยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ยังมีเพียงพอระบบสาธารณสุขยังรองรับสภาวะฉุกเฉินได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, TNN, mcot, INN) ทีวีทุกช่อง

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. ระบุถึงแนวทางการรักษาและเบิกจ่ายโควิด 19 "UCEP PLUS" ที่จะเริ่ม 1 มี.ค. นั้น ในการปรับระบบบริการรักษาโรคโควิดตามสิทธิ์ ส่วนผู้ป่วยโควิดสี่เหลี่ยม สีแดงสามารถใช้บริการได้ทุกสถานพยาบาลและทุกสิทธิ์ เบื้องต้นได้มีการนำอัตราค่าใช้จ่ายเข้าสู่ ครม. มีมติให้ สธ. กลับไปทบทวนกระบวนการและการทำความเข้าใจกับประชาชนในช่องทางการติดต่อการรักษา ก่อนให้คงระบบเป็น UCEP โควิดเหมือนเดิม ขณะที่ Hospitel ที่ กรม สบส. ประกาศเป็นสถานพยาบาลชั่วคราวในการดูแลผู้ป่วยโควิด ขอเปิดเพิ่ม 2-3 แห่ง ส่วนการตรวจคัดกรองโควิด 19 ยังคงให้ตรวจด้วย ATK เป็นระบบแรกก่อน หากพบผลบวกจะเข้าระบบการรักษา HI หรือ CI ในพื้นที่ ส่วนกรณีผู้ติดเชื้อทำประกันไว้แล้ว บริษัทประกันต้องการผลตรวจ RT-PCR เบื้องต้น ปลัด สธ. ได้ส่งหนังสือไปยัง คปก. ให้ทำความเข้าใจกับบริษัทประกันว่าผู้ป่วยโควิดไม่อาจจะเข้าสู่ระบบ HI หรือ CI หรือ Hospitel ให้เป็นผู้ป่วยโควิดจริง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์)

- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยกรณีดังกล่าวว่า ครม. มีความเป็นห่วงประชาชน ให้ สธ. กลับไปทบทวนและชะลอการประกาศ เพราะต้องทำความเข้าใจและซักซ้อมการให้บริการและปรับบริการ เนื่องจากขณะนี้ มีผู้ป่วยสีเขียวค่อนข้างมาก และมีปัญหาเรื่องการรับโทรศัพท์ จึงให้ไปเพิ่มบริการให้ดีกว่า พร้อมสั่งการให้จัดทำแผนรองรับผู้ป่วยให้ชัดเจน

3. ผู้ป่วยโควิดไม่มี รพ.รักษา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, nationtv, workpointtoday, amarintv, sonthitalk, thestandard, mcot, INN) ทีวีช่อง 3, 5, 7, 9, NBT, TNN

- รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ยืนยันกรณีมีประเด็นรามาผู้ป่วยโควิด 19 นอนข้างถนน เพราะไม่มี รพ. รับไปรักษา ไม่เป็นความจริง ไม่มีเหตุการณ์เช่นนั้น และไม่ได้มีใจนอนใจเรื่องนี้ ได้ประสานกับปลัด สธ. ตรวจสอบข้อมูลทุกเช้า ซึ่งไม่พบประเด็นดังกล่าว และจำนวนเตียงที่มีอยู่ใน รพ. ต่างๆ ทั่วประเทศ เพียงพอและมีความพร้อม ขณะที่เพจ "เส้นด้าย" เผยภาพชายสูงอายุติดเชื้อโควิด อาการไม่ดีขึ้นนอนเตียงรักษาอยู่ข้างถนน ระบุยังหา รพ.ปลายทางรักษาไม่ได้ แม้พยายามติดตามหลายช่องทางแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน)

- นพ.อรรถวิเศษ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. กล่าวถึงกรณีรามาเพจ "เส้นด้าย" พบผู้ป่วยอาการหนักนอนรอรับการรักษาที่ข้างถนน ว่า กรณีนี้อาจมีการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน ศูนย์เฝ้าระวังอาจไม่ทราบว่าเป็นผู้ติดเชื้อ หรือติดเชื้อทั่วไป อาการไม่รุนแรง จึงไม่มีรถมารับเพราะยังไม่มีผลตรวจ กรณีผู้ตรวจเจอเชื้อแล้วศูนย์เฝ้าระวังส่งรถมารับอาจตกหล่นไปบ้าง ไม่ได้มีเจตนาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ย้ำว่าหากต้องการเข้ารับรักษาที่ รพ. ติดต่อ 1669 ได้ แต่ต้องโทร 1330 เพื่อเข้าระบบก่อน

- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ชี้แจงว่า หากแจ้งสายด่วน 1330 แล้วขอให้แอดไลน์ สปสช. (@nhso) เพิ่ม แล้วแจ้งข้อมูลอีกช่องทางหนึ่ง ขณะนี้มีคนแอดไลน์มาแล้วกว่า 2 ล้านคน ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุด

- นายภูวกร ศรีเนียน รองประธานมูลนิธิเส้นด้าย ให้สัมภาษณ์ว่า สถานการณ์รอบนี้กลับมารุนแรงอีกครั้งในเดือน ก.พ. มีประชาชนจำนวนมากเกิดปัญหาเข้าไม่ถึงระบบการรักษา เกิดจากรัฐยกเลิกระบบ UCEP วันที่ 1 มี.ค. ซึ่งมีประชาชนบางราย

สถานที่ไม่อำนวยความสะดวกที่ต้องการที่จะเข้าสู่ระบบเพื่อแยกตัวเองออกจากครอบครัว แต่ไม่สามารถทำได้เพราะ รพ.สนาม กับฮอสพิเทลเต็ม โดยเฉพาะในพื้นที่ กทม. อีกทั้งศูนย์พักคอยหรือศูนย์ในชุมชนพบว่ายังมีไม่พอเพียง จนหลายคนตัดสินใจออกมานอนข้างถนนระหว่างรอการติดต่อกลับ แน่ 3 วิธีแก้ปัญหาด่วน คือ 1.รัฐต้องเร่งเปิด รพ.สนามและฮอสพิเทลให้เร็วที่สุด 2.รัฐต้องสั่งการเป็นระดับนโยบายให้แต่ละชุมชนเร่งเปิด CI หรือศูนย์พักคอยให้ครอบคลุมทุกชุมชน และ 3. ควรเร่งจัดหางบประมาณเพื่อนำมาเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่สายด่วนคอลเซ็นเตอร์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กท.ธุรกิจ

- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. เผยว่า สปสช.ได้เพิ่มจนท. Call Center 70 ที่นั่ง รองรับผู้ติดต่อที่ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ HI ด้วยตัวเองทางเว็บไซต์ สปสช. หรือผ่านไลน์ @nhso เชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีบริการ Call Center เข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานของ 1330 รวมถึงรับสมัครจิตอาสาช่วยตอบคำถามผ่านไลน์ สปสช.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, mcot, INN) ทวีช่อง 3, NBT

- อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงกรณีผู้ป่วยมารอตรวจหาเชื้อในวันหยุด แต่ รพ.นพรัตน์ราชธานีให้มาใหม่วันเวลาราชการต้องนอนรอข้างถนน ทำให้รู้จุดบกพร่อง ซึ่งพร้อมปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยผู้ป่วยมาเข้าวันอาทิตย์ยังไม่มีผลยืนยัน จึงไปตรวจเองที่คลินิกพบติดเชื้อและมีผลบวกมาแสดงต่อ จนท. แต่ยอมรับว่ามีผู้ใช้บริการมาก ทำให้ในวันดังกล่าวสื่อสารผิดพลาด ล่าสุด รพ.เตรียมเตียงไว้รองรับคนไข้รายนี้แล้ว แต่ผู้ป่วยไม่มา ทราบภายหลังว่าได้เข้ารับการรักษาในฮอสพิเทล รพ.เอกชนแห่งหนึ่งแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

- หญิงอายุ 26 ปี และลูกสาววัย 1 ขวบกับ 7 เดือน อาศัยที่คอนโดฯ แห่งหนึ่ง ย่านบางศรีเมือง จ.นนทบุรี ขอความช่วยเหลือเนื่องจากติดโควิด โดยผลตรวจ RT-PCR ที่ รพ.เอกชนแห่งหนึ่งเมื่อ 18 ก.พ. แต่ รพ. ส่งให้กลับไปรอที่บ้าน ต่อมาลูกสาวมีอาการไอ ใช้สูงถึง 38-39 องศา และอาเจียน เมื่อติดต่อกลับไป รพ.ดังกล่าว จนท.บอกว่าเตียงเต็ม ล่าสุด สสจ.นนทบุรีได้ส่งตัวเข้ารับรักษาที่ รพ.สนามวัดโบสถ์ดอนพรหม แล้ว

4. หมอพร้อม Chatbot

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ประชาชาติ, ผจก., ไทยโพสต์, มติชน, INN, bangkokinsight) ทวีช่อง NBT

- นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. กล่าวว่า สธ. ได้พัฒนาฟังก์ชันการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 บนระบบ "หมอพร้อม Chatbot" แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การคัดกรองภาวะวิกฤต และการคัดกรองความเร่งด่วนเพื่อเข้ารับการรักษา ซึ่งผลจากการประเมินเป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัยทางการแพทย์ หากประชาชนที่ติดเชื้อ มีอาการรุนแรงขอให้เข้ารับการรักษาโดยเร่งด่วน

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ตามระบบการรักษา หากติดเชื้อโควิด 19 กลุ่มสีเขียวจะเน้นการดูแลรักษาแบบ HI/ CI First ซึ่งจะได้รับการติดตามอาการทุกวันจากบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งนี้ แบบประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองสำหรับผู้ติดเชื้อผ่านระบบหมอพร้อม Chatbot จะเป็นอีกช่องทางและเครื่องมือในการช่วยประเมินอาการตนเองเพื่อรับคำแนะนำการเข้ารับการรักษาเบื้องต้น

5. เสนอเปิดเรียน On-Site อยู่ได้กับโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN

- นพ.สรวิศ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ระบุว่า พบเด็กติดเชื้อสูงขึ้น 10-20% แต่อัตราเสียชีวิตอยู่ในระดับต่ำ 0.01% ส่วนใหญ่เด็กติดเชื้อไม่มีอาการและมีอาการน้อยมาก พบติดเชื้อจากที่บ้านและนำเชื้อมาแพร่ที่ ร.ร. เบื้องต้นตามกลับมาเข้าระบบได้แชนกว่าคน ซึ่งกลุ่มเด็กที่หลุดออกจากการศึกษาในช่วงโควิด 19 พบว่าถูกนำไปใช้เป็นแรงงานเด็กเพิ่มมากขึ้น สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงตั้งอนุกรรมการเปิดเรียนปลอดภัย ประชุมเสนอมาตรการยกระดับความปลอดภัยเปิดเรียน On-Site อยู่ได้กับโควิด ทั้ง ร.ร.ไป-กลับ ร.ร. ประจำ และสถานที่สอบต่าง ๆ โดยจะเสนอ ศบค.ชุดใหญ่พิจารณาพ่วงนี้

6. ปัสสาวะเป็นเลือดหลังกินฟาวิพิราเวียร์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

- ผู้ป่วยโควิด 19 อายุ 41 ปี โฟสต์เรื่องราวผ่านเพจเฟซบุ๊กว่า หลังทานยาฟาวิพิราเวียร์ ปัสสาวะเป็นเลือด ยืนยันไม่ใช่ประจำเดือน สอบถาม รพ. ที่รักษาแล้ว เภสัชกรแจ้งว่ายังไม่มีการศึกษาเรื่องดังกล่าว เนื่องจากเป็นยาตัวใหม่ แต่ขอให้รับยาต่อไปเพื่อดูอาการ ตอนนี้มีความกังวลมาก เพราะวันนี้เลือดเยอะกว่าเดิมเป็นสีแดงสด อยากให้ผู้ที่มีความรู้หรือนักวิจัยให้ข้อมูล

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>และสาเหตุด้วย</p> <p>7. ยาแพกซ์โลวิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กท.ธุรกิจ, เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ รพ.วิชัยยุทธ กล่าวว่า ไทยควรเปลี่ยนเป้าหมายจากการลดจำนวนผู้ติดเชื้อ เป็นการลดจำนวนผู้ป่วยหนักและเสียชีวิตหลังการติดเชื้อ ดังนั้น วัคซีนเป็นการลงทุนที่ได้ผลและคุ้มค่าที่สุด สำหรับคนกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อโควิดและยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือยังฉีดไม่ครบ ควรจะได้รับแพกซ์โลวิด ไม่ใช่ยาฟาวิพิราเวียร์ รับประทานภายใน 5 วันที่เริ่มมีอาการ จะสามารถลดการป่วยหนักและเสียชีวิตได้ 90% ปัญหาคือยานี้ยังไม่เข้าไทย ต้องรออย่างน้อยอีก 2-3 เดือนข้างหน้า</p> <p>8. เสนอยกเลิก RT-PCR นทท.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เผยว่า เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศ ช่วยฟื้นเศรษฐกิจได้ รัฐบาลควรเร่งปรับปรุงและผ่อนคลายมาตรการ Test & Go โดยเฉพาะการตรวจ RT-PCR ของผู้เดินทางเข้าประเทศ ที่ต้องตรวจถึง 3 ครั้ง การตรวจหลายรอบเป็นการสร้างภาระสำหรับนักเดินทาง ควรยกเลิกการตรวจครั้งที่ 3 หรือวันที่ 5 ออกไป เพื่อรับ นทท. ช่วงเดือน เม.ย. นี้ รวมถึงกลุ่มนักธุรกิจต่างชาติ</p> <p>- นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. กล่าวว่า เอกชนย้ายจุดยืนเดิม คือ ห้ามมีการลือกตาวนประเทศอีกครั้ง เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทย และควรยกเลิกมาตรการ Test & Go วันที่ 5 ออกไป เพราะทำให้ยุ่งยาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot</p> <p>- รองนายกฯ และรมว.สธ. พร้อมด้วย รองปลัด สธ. อธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้ว่าฯ ททท. ผู้บริหารจาก สธ. มท.กท. กต. สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว สมาคมโรงแรม ร่วมหารือแนวทางการปรับมาตรการ Test & Go เพื่อหาจุดสมดุล ก่อนนำข้อคิดเห็นเข้าที่ประชุม ศบค. พิจารณา</p>	
<p>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีของงบบำจัดการโควิดภายในเรือนจำและทัณฑสถานจากงบกลางว่า ไม่ทราบเรื่อง โดยที่ประชุม ครม. ได้มอบหมายให้นายอนุทินเป็นผู้ชี้แจง เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน เพราะได้มีประกาศออกมาแล้ว ยืนยันไม่มีอะไรที่เป็นความลับ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>- จ.สระแก้ว รับตัวแรงงานกัมพูชา ตาม MOU กว่า 200 คน ตรวจค้นหาเชื้อโควิด 19 หลังพบผู้ติดเชื้อในกลุ่มแรงงานก่อนหน้านี้จำนวนมาก หากผลตรวจ ATK พบติดเชื้อจะผลักดันกลับไปก่อน และไม่นำเข้าสู่ขั้นตอนการข้ามแดนทันที</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ไทยไร้แรไยหิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก.,มติชน, thailandplus, isranews)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) ครั้งที่ 1/2565 มีมติรับ 4 ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนมติเกี่ยวกับแรไยหิน 1. รัฐต้องออกกฎหมายห้ามใช้แรไยหินอย่างถาวร 2. สธ. และ ศธ.เป็นหน่วยงานนำร่องยกเลิกวัสดุที่มีแรไยหินเป็นส่วนประกอบในการก่อสร้างอาคารสถานที่ 3. รัฐบาล มีนโยบายชัดเจนเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนร่วมกันของทุกกระทรวงในระดับประเทศ 4. กรมอนามัย แก้ไขกฎกระทรวงเพิ่มเติม โดยกำหนดนิยามมูลฝอยและแนวทางปฏิบัติให้ครอบคลุมถึงการจัดการแรไยหิน</p>	-
<p>เปิดอาคารผู้ป่วยนอก รพ.พะเยา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, thailandplus, thaigov)</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เปิดอาคาร “ผู้ป่วยนอก 6 ชั้น” รพ.พะเยา เป็นศูนย์รวมบริการผู้ป่วยนอกแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ พร้อมศูนย์ส่งต่อ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการบริการ ลดความแออัด ลดการรอคอย และลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง ตามนโยบายของสธ. ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพใกล้บ้าน</p>	-
มะเร็งปอด	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ข่าวสด, มติชน, mcot)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่า มะเร็งปอดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของคนไทย การตรวจคัดกรองในระยะแรกทำได้ยาก และมีอัตราการตายสูง สาเหตุจากการสูบบุหรี่รวมถึงยามวนต่างๆ ได้รับแร่ใยหิน (แอสเบสตอส) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมหลายชนิด มลภาวะ เช่น PM 2.5 สารเบนซิน ฟอรัมาลดีไฮด์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยมะเร็งปอดจำนวนมาก ไม่เคยมีประวัติสูบบุหรี่ หรือแอสเบสตอสมาก่อน ปัจจุบันยังไม่มีแนวทางคัดกรองโรคที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า มักพบผู้ป่วยในระยะลุกลาม และมีอัตราการตายสูง วิธีที่ดีที่สุดจึงเป็นการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ</p>	
<p>พ.ร.บ.กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus, acnews)</p> <p>- แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า ได้มีหนังสือด่วนที่สุด จากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ นร 0404/2540 ลงวันที่ 22 ก.พ. 65 เรื่อง พ.ร.บ. เกี่ยวด้วยการเงิน ส่งไปที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. ... ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กับคณะ เป็นผู้เสนอ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้นำร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว พร้อมความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สธ. ก.ยุติธรรม ก.การคลัง สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอนายกฯ พิจารณาและลงนามรับรองร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ. ... แล้ว รอบรรจุระเบียบวาระ</p>	-